

(?-(-- "สันำโชคตามราศีของคุณ" --))-?)

นำเสนอเมื่อ : 27 ก.ย. 2552



สีนำโชคตามราศีของคุณ

อยากรู้ไหมว่าถ้าคุณสวมใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับภายใต้ดวงสีใดจะทำให้คุณมีโชค โดยเฉพาะเรื่องรักใคร่ ลองตรวจดูสิ แต่นี่เป็นคำทำนายของฝรั่ง การแบ่งตามราศีเกิดอาจผิดเพี้ยนจากของไทยไปบ้าง โปรดตรวจดูวันที่คุณเกิดเสียก่อน



ราศีเมษ (21 มี.ค.-19 เม.ย.)

คุณ เป็นคนใจดี เรือเฟื่องเพื่อน และซื่อสัตย์ ดั่งนั้นเพื่อนๆ ของคุณจึงหวังพึ่งคุณเป็นธรรมดา สีนำโชคจะนำโชคมาให้คุณ ทำให้มิตรภาพแข็งแกร่งขึ้น สีนำต่ายยังหมายถึงการเข้าถึงได้ง่าย และกล้าหาญนะอุปสรรคใดๆ ที่มาแหวพาน ใครที่เป็นกวางขวางความรักของคุณอาจพ่ายแพ้และต้องลาออกไปเสียก่อน



ราศีพฤษภ (20 เม.ย.-20 พ.ค.)

คุณ เป็นคนใจดี เรือเฟื่องเพื่อน และซื่อสัตย์ ดั่งนั้นเพื่อนๆ ของคุณจึงหวังพึ่งคุณเป็นธรรมดา สีนำต่ายจะนำโชคมาให้คุณ ทำให้มิตรภาพแข็งแกร่งขึ้น สีนำต่ายยังหมายถึงการเข้าถึงได้ง่าย ใครที่คุณแอบหมายปองอาจเข้ามาพูดคุยกับคุณ เพื่อสร้างมิตรภาพและความรักก็ได้



ราศีเมถุน (21 พ.ค.-20 มิ.ย.)

คุณ เป็นคนช่างพูดช่างคุย ทำให้ผู้คนมองว่าคุณเป็นคนสนุกสนาน มีชีวิตชีวา สีดำจึงถูกโฉลกกับคุณ ทำให้คุณกระตือรือร้น และแคล่วคล่องในชีวิต โดยเฉพาะไร้ปัญหาในการสื่อสารจากหัวใจไม่ตรีจิต และความรักแถมยังช่วยให้คุณตัดสินใจในการเลือกใครเป็นแฟนด้วย (ถ้ามีมากกว่า 1 คน)



ราศีกรกฎ (21 มิ.ย.-22 ก.ค.)

คุณ ใจดี ชอบช่วยเหลือคนเสมอ สีขาวจึงเป็นสีนำโชคของคุณ เพราะเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตา สีนี้จะทำให้ความจริงใจของคุณส่องสว่างในทุกสิ่งที่คุณทำ ยิ่งถ้าคุณต้องการลงสิ่งใหม่ๆ รักใหม่ๆ ละก็ สีนี้จะนำโชคให้ เพราะมันก็เป็นตัวแทนของการเริ่มต้นที่จะทำในหนทางปลอดภัย



ราศีสิงห์ (23 ก.ค.-22 ส.ค.)

โดย ธรรมชาติแล้ว คุณเป็นคนขี้เล่นและน่ารักไม่หยอก จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมทุกคนอยากเป็นเพื่อนกับคุณ สีส้มคือสีถูกโฉลกของคุณ ซึ่งอบอุ่นเหมือนบุคลิกของคุณ ทำให้เขาสังคมน่าขึ้นอีกโข และเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำให้งานเลี้ยงมีชีวิตชีวา อีกทั้งยังหาแฟนง่าย มีให้เลือกตามใจชอบเลยละ



ราศีกันย์ (23 ส.ค.-22 ก.ย.)

เพราะ คุณเป็นคนใจเย็น สงบเสถียร รักสงบ ลองเพิ่มความสงบและความสมานฉันท์ในชีวิต โดยใช้สีเขียวเพราะเวลาอยู่กับแฟนพลังในการประนีประนอมจะมีมากขึ้น และยังช่วยขับไล่ความเครียดไปจากคุณด้วยเวลาชิลใจกับแฟน



ราศีตุล (23 ก.ย.-22 ต.ค.)

คุณ เป็นคนมีเสน่ห์ทุกอย่างไร้เทียมทาน แต่ก็เจ้าสำราญไม่น้อย สีชมพูซึ่งเป็นสีโรแมนติก จึงเหมาะกับคุณ เพราะมันเป็นตัวแทนของความรัก ความสนุกสนาน ลองสวมสีชมพูเวลาอยู่กับแฟน แล้วดูไ้รักของเขาส่งลูกโซนใหม่เมื่อเห็นคุณ



ราศีพิจิก (23 ต.ค.-21 พ.ย.)

คุณ เป็นคนที่คลั่งใคล้ทุกสิ่งทุกอย่างและลุยไปข้างหน้าเสมอ เช่นว่า ไม่กลัวที่จะลองทำกิจกรรมใหม่ๆ ใดๆทั้งสิ้น สีม่วงถูกโฉลกกับคุณและจะช่วยให้คุณทำอย่างเต็มกำลังในสิ่งที่ทำ แม้กระทั่งเรื่องความรักและดูครอง สีม่วงจะช่วยให้คุณตัดสินใจดีขึ้น ถูกต้องขึ้น แถมยังช่วยให้คุณมีสติและจิตสงบอีกด้วย



ราศีธนู (22 พ.ย.-21 ธ.ค.)

ผู้ คนมักรักการมองโลกในแง่ดีของคุณ คุณยังมีพลังและบุคลิกภาพดีเยี่ยม นั่นทำให้คุณเข้าได้ทุกสังคม สีฟ้าคือสีนำโชคที่จะช่วยให้คุณมีพลังในการทำงานที่วุ่นวายมากมาย และยังช่วยคุ้มครองคุณ ก่อให้เกิดความแข็งแรงพลังกำลังที่จะทำงานลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่วนเรื่องแฟน มันทำให้คุณมุ่งมั่น และเล็งเป้าหมาย หนุมๆ ที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ



ราศีมีถ (21 ธ.ค.-19 ม.ค.)

สาว มังกรมีความทะเยอทะยานและฉลาดเป็นกรด นั่นทำให้คุณแล่ผลเลิศเสมอ สีดำคือสีนำโชคของคุณ สีดำเป็นสีคลาสสิก ซึ่งทำให้คุณสงบแบบมีมันสมอง และปราศจากความกลัว มันยังทำให้คุณมีอำนาจและความมั่นใจที่จะไล่ล่าสิ่งที่ต้องการ ไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องแฟน โดยเฉพาะทำให้แฟนเกรงคุณ ... โลกกลมก็กัน



ราศีกุมภ์ (20 ม.ค.-19 ก.พ.)

โดย ธรรมชาติคนราศีนี้เป็นมิตรอยู่แล้ว ดั่งนั้นคุณควรแสดงออกซึ่งบุคลิกภาพอันโดดเด่น ราวเรียง ของคุณด้วยการใช้สีเหลืองที่เป็นสีนำโชคให้คุณ สีเหลืองจะยกระดับจิตวิญญาณของคุณ ทำให้ความมองโลกในแง่ดีโดดเด่น คุณจะเหมือนแสงอาทิตย์ของคน แม่นมั่นผ่นตกพรั้ง และยังช่วยจิตใจแฟน ทำให้เขารักสบายใจเมื่ออยู่ใกล้คุณ



ราศีมีน (20 ก.พ.-20 มี.ค.)

สี ม่วงเวลาเนเจอร์คือสีนำโชคของคุณ เพราะโดยปกติแล้วคนราศีนี้จิตใจแล่เส เดียวไปทางไหนที่ทางนี้ที่ สีม่วงจะทำให้คุณใจแข็งพอที่จะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาในชีวิต และยังช่วยเสริมการสร้างสรรค์ของคุณยามคุณเริ่มต่งสิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะเมื่อคิดจะเลือกหาใครมาเป็นดูครองสักคน คุณจะเลือกโดยอ้อมถูกต้องและคบหากับเขาอย่างมั่นคงตลอดรอดฝั่ง